



LDD News

ข่าวประชาสัมพันธ์

กรมพัฒนาที่ดิน

ข่าวที่ ๑ /๒๕๖๔

สุทธินันท์ ธงศรี/รายงาน

ก.เกษตรฯ มอบกรมพัฒนาที่ดินชุด "บ่อจิว" เพิ่มประสิทธิภาพการกักเก็บน้ำไว้ใช้ ในพื้นที่ทำการเกษตรนอกเขตชลประทาน และในพื้นที่ที่ระบบส่งน้ำไปไม่ถึง

จากสถานการณ์ภัยแล้งที่เกิดขึ้นในปัจจุบันได้ส่งผลกระทบต่อการทำงานเกษตร โดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้บูรณาการทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าว ซึ่งหนึ่งในมาตรการความช่วยเหลือคือการดำเนินโครงการขุดแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน โดยการขุดสระน้ำในไร่นา ขนาด ๑,๒๖๐ ลูกบาศก์เมตร หรือ "บ่อจิว" ที่ดำเนินการโดยกรมพัฒนาที่ดินเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการกักเก็บน้ำไว้ใช้ในพื้นที่ทำการเกษตรนอกเขตชลประทาน และในพื้นที่ที่ระบบส่งน้ำไปไม่ถึง ถือเป็นเพิ่มผลผลิตและรายได้แก่เกษตรกร อีกทั้งยังเป็นการบรรเทาปัญหาภัยแล้งให้กับเกษตรกร

นางสาวเบญจพร ชาครานนท์ อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน กล่าวว่า ตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มอบให้กรมพัฒนาที่ดิน จัดทำ "โครงการแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน" โดยการขุดสระน้ำในไร่นา ขนาด ๑,๒๖๐ ลูกบาศก์เมตร หรือ "บ่อจิว" เพื่อบรรเทาสภาพปัญหาภัยแล้ง ฝนทิ้งช่วง การขาดแคลนน้ำ และเพิ่มประสิทธิภาพการกักเก็บน้ำในพื้นที่เกษตรกรรม โดยจะให้เกษตรกรมีส่วนร่วมในการออกค่าใช้จ่ายสมทบ ๒,๕๐๐ บาท/บ่อ ซึ่งที่ผ่านมาโครงการแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทานได้รับการตอบรับจากเกษตรกรในพื้นที่เป็นอย่างมาก เนื่องจากสามารถช่วยบรรเทาปัญหาภัยแล้งได้ระดับหนึ่ง ทำให้ปลูกพืชผักอายุสั้น เก็บขายสร้างรายได้เลี้ยงครอบครัว โดยในปีงบประมาณ ๒๕๖๔ กรมพัฒนาที่ดินได้มอบหมายให้สถานีพัฒนาที่ดินทั่วประเทศ ชี้แจงทำความเข้าใจให้ความรู้กับเกษตรกรและสำรวจความต้องการของเกษตรกรที่มีความสนใจ ให้แสดงความจำนงเข้าร่วมโครงการด้วยความสมัครใจ ซึ่งเกษตรกรจะต้องกรอกรายละเอียดความต้องการในการสมัคร และเจ้าหน้าที่หน่วยพัฒนาที่ดิน จะเรียงลำดับความต้องการเป็นข้อมูลรวบรวมเก็บไว้ และมีการแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาการจัดสรรแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทานในพื้นที่จังหวัด ตามที่ได้มอบหมายพื้นที่รับผิดชอบในแต่ละอำเภอในจังหวัดนั้น โดยมีเงื่อนไข ดังนี้

๑) พื้นที่ขุดสระน้ำ จะต้องเป็นพื้นที่ทำการเกษตรที่เกษตรกรเป็นเจ้าของ มีเอกสารสิทธิ์และมีหนังสือยินยอมให้เข้าดำเนินการขุดสระน้ำ

๒) เกษตรกรมีส่วนร่วมในการสนับสนุนค่าใช้จ่าย ในการขุดสระน้ำ เช่น ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง และค่าขนย้ายเครื่องจักร จำนวน ๒,๕๐๐ บาทต่อบ่อ ให้ผู้รับจ้าง

เกษตรกรที่สนใจสามารถกรอกแบบฟอร์มความต้องการแหล่งน้ำในไร่นา โครงการแหล่งน้ำ ในไร่นานอกเขตชลประทาน พร้อมแนบสำเนาบัตรประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน สำเนาเอกสารสิทธิ์ ส่งให้สถานีพัฒนาที่ดิน จากนั้นเจ้าหน้าที่หน่วยพัฒนาที่ดินจะเข้าตรวจสอบความเหมาะสมของพื้นที่ขุดสระน้ำ ความพร้อมของเกษตรกร และจะให้การสนับสนุนปัจจัยการผลิตทางการเกษตรตามความเหมาะสมพร้อมคำแนะนำทางวิชาการในการปรับปรุงบำรุงดินเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพทางการเกษตร ลดต้นทุน และไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม

เกษตรกรและประชาชนที่สนใจ สามารถติดต่อขอเข้าร่วมโครงการได้ที่หมอดินอาสาประจำหมู่บ้านในชุมชนของท่าน และสถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดทั่วประเทศ.



ldd.go.th



ldd.go.th



กรมพัฒนาที่ดิน
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์



โทร. 1760
ติดต่อ 1225, 1326



คุยกับน้องดินดี